

MỤC TIÊU CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG NĂM 2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu là 43 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 3 tỷ đô la Mỹ so với kết quả năm ngoái.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá ngành vào ngày 3 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý rằng ngành nông nghiệp dự kiến sẽ kiếm được 21 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu trong năm 2019, trong khi các ngành thủy sản và lâm nghiệp dự kiến sẽ tạo ra một xuất khẩu doanh thu 10,5 tỷ USD mỗi doanh thu. 1 tỷ USD còn lại sẽ được kiếm bởi các sản phẩm nông nghiệp khác.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Cường tuyên bố rằng Bộ đã đặt mục tiêu cho tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ngành trong năm nay ở mức 3%.

Các mục tiêu trên được dựa trên hiệu quả mạnh mẽ của ngành nông nghiệp năm 2018. Đặc biệt, giá trị sản xuất của ngành tăng 3,8% so với kết quả năm 2017, trong đó các ngành nông lâm nghiệp tăng nhẹ 2,9%, 6,1% và 6,5% , tương ứng. Hơn nữa, GDP của nó trong năm 2018 tăng 3,7% so với con số đã thấy trong năm 2017, đánh dấu mức cao kỷ lục bảy năm. Ngành đã chứng kiến doanh thu xuất khẩu của nó đạt mức kỷ lục 40 tỷ USD vào năm 2018, Cường nói thêm.

Để hoàn thành các mục tiêu cho năm 2019, cần tiếp tục tái cấu trúc ngành, nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Cường cho biết, việc chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp hơn với lợi thế của từng khu vực và nhu cầu của thị trường cần được đẩy nhanh .

Ông cũng nhận xét rằng điều cần thiết là phải tăng cường tiêu thụ nông sản ở cả thị trường trong nước và quốc tế bằng cách chủ động đàm phán các thỏa thuận cho việc mở rộng xuất khẩu, tập trung vào thị trường nhập khẩu truyền thống.

Cần phải tăng cường hiệu quả trong việc thu thập và phân tích thông tin và đưa ra dự đoán về các thị trường chính như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý rằng ngành nông nghiệp có thể kiếm được 42-43 tỷ đô la Mỹ trở lên trong năm nay sau kết quả 40 tỷ đô la Mỹ năm 2018, thêm rằng các chính sách và giải pháp mới cần được tính đến để hoàn thành mục tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện tỉnh Bình Thuận đề xuất Chính phủ ưu tiên cải thiện chính sách đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tích lũy đất sản xuất quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng doanh thu xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Võ Thị Anh Xuân, đại diện tỉnh An Giang, cho rằng cần có chính sách cơ chế ưu đãi để kích thích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.